

Nói chuyện với sinh viên Duy Tân về “Tình hình Kinh tế Xã hội Việt Nam ngày nay”

Tối ngày 20/3/2013, PGS. TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) đã đến giao lưu và nói chuyện với học viên, sinh viên Đại học Duy Tân về “Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam ngày nay”. Những câu chuyện thú vị cùng cách dẫn truyện hài hước của diễn giả Trần Đình Thiên đã mang đến cho sinh viên một cái nhìn khái quát về kinh tế Việt Nam hiện nay cũng như những bước đi để giúp kinh tế Việt Nam vững mạnh.



PGS. TS Trần Đình Thiên tại buổi nói chuyện

Hai cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 và khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế Việt Nam. Không thể phủ định, trong sự phấn khởi khi GDP của Việt Nam liên tục tăng trong 20 năm trở lại đây vẫn có những lo lắng nhất định cho sự phát triển của nền kinh tế trong giai đoạn tới. Trải qua hàng nghìn năm bị đô hộ, chiến tranh cùng việc ảnh hưởng từ các cuộc khủng hoảng, con đường duy nhất của Việt Nam là liên tục nỗ lực tìm kiếm hướng đi mới, cách thức phát triển phù hợp để thúc đẩy nền kinh tế, mang lại cho người dân cuộc sống ổn định hơn.

“Chúng ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ nhưng so với khu vực và trên thế giới, chúng ta vẫn còn phải nỗ lực rất nhiều. Khi sự phát triển vượt bậc về kinh tế giúp người dân Singapore, Malaysia... có mức sống khiến thế giới ngưỡng mộ thì Việt Nam cũng cần phải suy nghĩ một cách thấu đáo để có những quyết sách, những sáng tạo trong đầu tư, sản xuất để thúc đẩy kinh tế phát triển ở tầm cao hơn” - PGS. TS Trần Đình Thiên chia sẻ.

Diễn giả Trần Đình Thiên đã đi sâu vào phân tích nhiều vấn đề trong nền kinh tế Việt Nam như GDP, CPI, tín dụng, nguồn nhân lực, thu hút vốn đầu tư... đồng thời đưa ra một số việc phải làm ngay để phát triển kinh tế như cải cách hệ thống phân bổ nguồn lực ngân sách, đột phá mạnh các mô hình kinh tế phát triển...

Thay mặt Bám Giám hiệu cùng giảng viên, sinh viên Đại học Duy Tân, PGS. TS Lê Đức Toàn - Phó Hiệu trưởng nhà trường cảm ơn PGS. TS Trần Đình Thiên đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích giúp các học viên, sinh viên khỏi ngành kinh tế có cái nhìn toàn diện sâu sắc hơn về vấn đề kinh tế của Việt Nam hiện nay.

(Truyền Thông)